

Uphold เปิดตัวบริการเทรดตราสารทุนสหรัฐทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้เข้าถึงหุ้นสหรัฐได้ทันทีที่ต้อง การ

Uphold แพลตฟอร์มเงินดิจิทัล ประกาศเปิดตัวบริการเดี่ยวของโลกที่ให้เทรดตราสารทุนสหรัฐได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง* จากที่แต่เดิมนั้น นักลงทุนรายย่อยเทรดหุ้นสหรัฐได้แค่ในเวลา 09.30-16.00 น. ตามเขตเวลาตะวันออกในวันทำการเท่านั้น

ชั่วโมงเทรดที่จำกัดเช่นนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเผชิญกับความยากลำบากในการเทรดในตลาดหุ้นที่ใหญ่และคึกคักที่สุดในโลก ยกตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ที่เดลี ประเทศอินเดีย แต่อยากซื้อขายหุ้นสหรัฐแล้ว คุณจะเทรดได้แค่ในเวลา 19.00-02.30 น. ตามเวลาอินเดียเท่านั้น

วันนี้ Uphold เปิดโอกาสให้นักลงทุนในเกือบ 200 เขตอำนาจ สามารถเทรดตราสารทุนสหรัฐได้ทุกวันและทุกเวลา ซึ่งมอบความสะดวกสบายและความเข้าถึงที่มากับตลาดทรัพย์สินดิจิทัลให้กับหุ้นสหรัฐ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวไม่ได้เปิดให้บริการในสหรัฐและบางประเทศ

“การเทรดหุ้นสหรัฐหยุดอยู่กับที่ในศตวรรษที่ 20 เพราะติดหล่มชั่วโมงทำการที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ที่โตมากับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ‘เปิดอยู่ตลอดเวลา’ อย่างทุกวันนี้” J.P. Thieriot ซีอีโอของ Uphold กล่าว “หุ้นสหรัฐ เช่น Tesla และ Apple ได้รับอิทธิพลจากวงจรข่าวตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งไม่ได้หยุดเมื่อตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการ”

“Uphold ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐได้ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะก่อนมือเช้า ช่วงสุดสัปดาห์ หรือวันนักขัตฤกษ์ และเทรดได้ทันทีตามข้อมูลเชิงลึกที่ดึงมาจากข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตัวบริษัทและเศรษฐกิจ โดยในทางทฤษฎีแล้ว นักลงทุนน่าจะลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะพวกเขาสามารถซื้อขายได้เปรียบด้านเวลา”

การเปิดให้เทรดได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการต่อยอดบริการซื้อขายแบบเศษส่วนหุ้นของ Uphold ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อเศษส่วนหุ้นสหรัฐ เช่น หุ้น Google และ Amazon ได้แม้วางเงินเพียง 1 ดอลลาร์

“ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในลาตินอเมริกา การซื้อหุ้นบริษัทชื่อดังของสหรัฐนั้นเป็นฝันลม ๆ แล้ง ๆ ของใครหลายคน” คุณ Thieriot กล่าวอธิบาย “ถ้าให้ยกตัวอย่างแล้ว หุ้น Amazon เทรดที่ราคาประมาณ 3,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น* ซึ่งมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคนในบางประเทศอยู่หลายเท่าตัว เราจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเปิด

โอกาสให้ผู้คนที่แทบทุกที่สามารถลงทุนในหุ้นสหรัฐฯได้ในเงินที่พวกเขาจ่ายได้ ทุกที่ที่พวกเขาต้องการ”

Uphold รองรับหุ้นสหรัฐฯ 50 ตัวด้วยกัน โดยเป็นหุ้นที่มีการเทรดคึกคักที่สุดตามจำนวนหุ้นบนดัชนี NASDAQ ในช่วงต้นปี 2563 นอกจากนี้ ยังเปิดให้เทรดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 36 รายการ โลหะมีค่า 4 รายการ และสกุลเงินอีก 27 ประเทศ

แพลตฟอร์มที่มีสินทรัพย์หลายประเภทนี้ มอบประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ผู้ใช้งานเทรดสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้ในครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น การเทรดเงินยูโรเป็นหุ้น Tesla สามารถทำได้อย่างรวดเร็วในการเทรดเพียงครั้งเดียวบน Uphold ไม่ต้องแปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯก่อน

* โบรกเกอร์บางรายเปิดโอกาสให้ ETF บางรายเทรดได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันนักชดถุศ์

** ณ เวลาที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ตามเวลาอังกฤษ

เกี่ยวกับ Uphold

Uphold คือแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลที่ให้บริการลูกค้ากว่า 3 ล้านรายในกว่า 150 ประเทศ โดยอยู่เบื้องหลังธุรกรรมเป็นวงเงินเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2557 บริษัทที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์แห่งนี้ เปิดบัญชีใหม่วันละประมาณ 10,000 บัญชี เมื่อผู้บริโภคมองหาแพลตฟอร์มที่ดูแลการเงินของตนได้คุ้มค่าและครอบคลุมกว่าแพลตฟอร์มนี้จัดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อให้ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล 36 รายการ สกุลเงิน 27 ประเทศ โลหะมีค่า 4 รายการ และเศษส่วนหุ้นสหรัฐฯ 50 รายการได้โดยง่าย Uphold เปิดให้เทรดได้อย่างไม่เหมือนใคร ตามสโลแกน ‘Anything-to-Anything’ ให้ลูกค้าเทรดจากสินทรัพย์ประเภทหนึ่งไปอีกประเภทได้โดยตรง ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา Uphold สนับสนุนหลักการเงินแบบทั่วถึง ด้วยการเปิดให้ลูกค้าแทบทุกที่สามารถเปิดบัญชีได้ในเวลาไม่ถึงนาที และเทรดได้โดยไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ ลูกค้ายังส่งเงินถึงได้เกือบทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงใช้ที่อยู่อีเมลเท่านั้น

สื่อมวลชนติดต่อ

Lexi Wangler
lexi@dittopr.co